



Royal Thai Embassy,
Nur-Sultan,
Kazakhstan

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตันถึงคนไทย

ในสาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐคีร์กีซ และสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

ผมได้เดินทางมากรุงนูร์-ซุลตัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน เป็นที่เรียบร้อย จึงอยากใช้โอกาสนี้กล่าวทักทายพี่น้องชาวไทยในคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และทาจิกิสถาน และขอเน้นย้ำพันธกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศในเขตอาณานิคม ควบคู่ไปกับการดูแลพี่น้องชาวไทยให้มีความเป็นอยู่อย่างปรกติสุข และหวังว่าจะได้มีโอกาสพบปะท่านทั้งหลายในเร็ววันนี้เพื่อทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในคาซัคสถานยังมีความรุนแรง มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประมาณวันละ 1,000-1,500 ราย ในขณะที่การแพร่ระบาดในคีร์กีซสถานและทาจิกิสถานทุเลาลงบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ประเทศเหล่านี้ยังคงมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผมจึงขอให้พี่น้องชาวไทยโปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศเจ้าบ้าน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากที่พักอาศัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และพยายามรักษาระยะห่างระหว่างกัน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งสิ่งของและอาหารแห้งให้คนไทยในเขตอาณานิคมเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นระยะต่อไป และจะประสานจัดเที่ยวบินในกรณีที่คุณไทยประสงค์จะกลับประเทศเป็นประจำทุกเดือน โดยท่านที่เดินทางกลับกับเที่ยวบินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นสามารถกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลไทยจัดหาให้ใน State Quarantine (SQ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผมจึงขอให้คนไทยติดตามประกาศและข่าวสารจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เฟซบุ๊ก [Royal Thai Embassy, Nur-Sultan](#) เว็บไซต์ [Astana.thaiembassy.org](#) และทวิตเตอร์ [thaiembassynur](#) เป็นระยะ

สุดท้ายนี้ ผมขอให้พี่น้องชาวไทยในเขตอาณานิคมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ก็ด้วยความไม่ประมาทและขอให้มีความสามัคคีเกื้อกูลกัน ซึ่งหากมีสิ่งใดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะช่วยเหลือ/ให้คำปรึกษาท่านได้ ผมและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกคนก็มีความเต็มใจ โดยตระหนักดีถึงการที่ท่านต้องจากบ้านมาใช้ชีวิตในประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมที่แปลกใหม่ รวมทั้งภาษาท้องถิ่น ฯลฯ ที่ต้องใช้เวลาศึกษาทำความเข้าใจอย่างมาก กอปรกับสภาพอากาศในขณะนี้ที่หนาวเย็นที่ทำให้หลายท่านอาจประสบกับความยากลำบากในการใช้ชีวิต การสัญจร ฯลฯ โดยหากท่านใดประสบความเดือดร้อน ก็ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านช่องทางสื่อสารข้างต้นได้ทุกเมื่อ รวมถึงการลงทะเบียน ปรับข้อมูลที่อยู่อาศัยเมื่อท่านพำนักในเขตอาณานิคมด้วย

(ร.อ. ชัชวรินทร์ สาครสินธุ์ ร.น.)

เอกอัครราชทูต